

**ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN
VÀ DOANH NGHIỆP
CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 16 tháng Năm 2021

Số 89-KH/CB

**KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU**

Thực hiện Công văn số 141-CV/ĐUK ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Chi bộ Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tập trung cao độ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, học viên là nhiệm vụ trên hết, trước hết; đồng thời thực hiện kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm giảng dạy và học tập theo đúng kế hoạch của Sở GD&ĐT Bình Phước; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong đơn vị.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; phát huy truyền thống tương thân, tương ái của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động.

2. Yêu cầu

Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về phòng, chống dịch bệnh và các tình huống phải ứng phó để không bị động, bất ngờ.

Ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện tốt giãn cách xã hội, quy định “5k” của Bộ y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chăm lo, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động.

Phòng chống dịch một cách chủ động, sáng tạo, khoa học, linh hoạt, thích ứng nhanh với diễn biến dịch bệnh, kiểm soát lây nhiễm từ bên ngoài, vận động cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tiêm vắc xin đầy đủ, đúng kế hoạch.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ phòng, chống dịch

Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tập trung vào các trọng tâm sau:



